

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH TUYỀN QUANG  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *1313* /SNN-KH

Tuyên Quang, ngày *20* tháng 8 năm 2018

V/v tiếp tục tập trung thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh  
Tuyên Quang

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016-2025 và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng trên 4%/năm. Các vùng sản xuất chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực phát triển và có sự chuyển biến theo xu hướng sản xuất an toàn, thực hành nông nghiệp tốt, gắn với nhu cầu thị trường; thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến trình và chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh còn có những hạn chế như: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu còn thấp, có 06/23 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và 12/30 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện tái cơ cấu ngành đạt thấp so với kế hoạch (như: diện tích mía; năng suất cây trồng; tốc độ tăng đàn trâu, lợn...). Việc chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu còn chậm. Số hợp tác xã và doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc có hợp đồng liên kết, tiêu thụ sản phẩm với người dân còn ít; một số liên kết sản xuất giữa người nông dân với doanh nghiệp và hợp tác xã còn chưa chặt chẽ, thiếu bền vững; nhiều hợp tác xã hoạt động còn hình thức, hiệu quả thấp. Sản phẩm sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn còn ít. Việc nhân rộng các đề tài, dự án khoa học còn hạn chế. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện một số chính sách còn chậm...

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

**1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc trong Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông